

Số: 01/BC-TA

Thị xã Quảng Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
(Tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa VII)

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TAND THỊ XÃ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thụ lý các loại án hình sự, hôn nhân và gia đình so với cùng kỳ năm ngoái giảm, riêng án dân sự tăng; Trong án hình sự, một số tội phạm có tính chất mức độ nguy hiểm cao, gây hậu quả nghiêm trọng; Án hôn nhân gia đình người vợ là nguyên đơn chiếm 93%, nguyên nhân dẫn đến ly hôn chủ yếu do mâu thuẫn gia đình; án dân sự tuy giá trị tranh chấp không lớn nhưng có tính chất phức tạp, v.v...

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương, TAND thị xã đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, công tác thi hành án hình sự được đưa ra thi hành kịp thời, đảm bảo luật định. Cán bộ công chức TAND thị xã đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu về mọi mặt, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

I. CÔNG TÁC XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN:

Tổng số thụ lý 73 vụ, việc các loại; đã giải quyết: 51 vụ, việc, đạt 70%. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 13 vụ việc. Án có kháng cáo 1 vụ án dân sự, kết quả cấp phúc thẩm đình chỉ do đương sự rút kháng cáo; không có án kháng nghị; không có án giải quyết quá hạn luật định.

1) Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự:

Giải quyết 05/10 vụ, với 08/24 bị cáo, đạt tỷ lệ 50%. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 7 vụ, nhưng tăng 6 bị cáo.

* Loại tội mới xuất hiện: Tội hiếp dâm và tội dâm ô đối với người chưa đủ 16 tuổi (2 vụ 2 bị cáo).

* Đối tượng phạm tội đáng lưu ý: Tái phạm: 1 trường hợp.

** Diễn biến của tội phạm:*

Ngoài loại tội mới xuất hiện, nhìn chung các loại tội phạm xảy ra thông thường chủ yếu là xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của con người; xâm phạm về sở hữu tài sản của người khác; đánh bạc; tội phạm về ma túy. So với cùng kỳ năm ngoài thì tội phạm về ma túy giảm nhưng tội phạm về đánh bạc và tổ chức đánh bạc tăng.

** Hình phạt áp dụng:* Phạt tù có thời hạn: 06 bị cáo, chiếm 75%; tù cho hưởng án treo 2 bị cáo, chiếm 25%.

2) Giải quyết, xét xử các vụ án dân sự:

- Thụ lý 28 vụ; đã giải quyết 19 vụ; đạt 68%. So với cùng kỳ năm ngoài tăng 8 vụ.
- Quan hệ pháp luật tranh chấp chủ yếu: Tranh chấp về quyền sử dụng đất; tranh chấp về hợp đồng vay tài sản; tranh chấp hợp đồng về tín dụng ngân hàng.

3) Giải quyết, xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình:

- Thụ lý 35 vụ; đã giải quyết 27 vụ; đạt 77%. So với cùng kỳ năm ngoài giảm 11 vụ.
- Quan hệ pháp luật tranh chấp: yêu cầu ly hôn 34 vụ, yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn 1 vụ.
- Nguyên nhân ly hôn chủ yếu là do mâu thuẫn gia đình, tính tình không hợp.

4) Án Kinh doanh - thương mại; án Lao động; án Hành chính: Không thụ lý giải quyết.

** Đánh giá kết quả đạt được:*

- *Đối với công tác giải quyết án hình sự:* Đã kịp thời quán triệt và tập trung lãnh đạo công tác xét xử, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 ngành làm án, đẩy mạnh công tác phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần chủ động, đẩy nhanh tiến độ xét xử; đưa ra xét xử nhanh chóng, kịp thời; chất lượng xét xử đảm bảo, xét xử nghiêm khắc, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không có án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; mức hình phạt mà Tòa án đã tuyên đều thỏa đáng, tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, thể hiện sự nghiêm minh trong việc áp dụng pháp luật. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải căn cứ vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa trên cơ sở lắng nghe ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác theo tinh thần cải cách tư pháp.

Trong 6 tháng đầu năm và đặc biệt trong tháng hành động phòng chống ma túy, ba ngành làm án Công an – Viện kiểm sát – Tòa án thị xã đã phối hợp có hiệu quả công tác đẩy nhanh tiến độ việc khởi tố, truy tố và đã đưa ra xét xử 2 phiên toà rút kinh nghiệm đối với tội phạm về ma túy nhanh chóng và kịp thời, có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

- *Đối với công tác giải quyết các tranh chấp:*

Quá trình giải quyết án dân sự, Tòa án thị xã đã tuân thủ chặt chẽ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, pháp luật liên quan, giải quyết đúng đường lối, chính sách pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Đồng thời tăng cường công tác hòa giải để các bên đương sự tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án trên cơ sở quy định của pháp luật.

Trong giải quyết án hôn nhân và gia đình: Tòa án thị xã đã chú trọng và tăng cường công tác hòa giải, hướng cho đương sự đi đến sự tự nguyện thỏa thuận nhằm góp phần giảm bớt mâu thuẫn; đồng thời giải quyết tốt ba mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái, tài sản, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con chưa thành niên.v.v...

II. CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Công tác thi hành án hình sự:

- Tổng số thụ lý: 13 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, với 17 người bị kết án.

- Đã đưa ra thi hành 13 bản án, quyết định với 17 người bị kết án, đạt 100%.

- Đối tượng hoãn thi hành án là 4 trường hợp (03 trường hợp nuôi con dưới 36 tháng tuổi và 01 trường hợp lao động duy nhất trong gia đình).

- Xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho 6 trường hợp.

*** Đánh giá về công tác thi hành án hình sự:**

Đã kịp thời ra quyết định thi hành án khi bản án hình sự phát sinh hiệu lực pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Viện kiểm sát, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan đảm bảo các bản án hình sự có hiệu lực được thi hành nghiêm chỉnh trên thực tế.

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án thị xã không thụ lý, giải quyết trường hợp nào.

III. VỀ CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN:

Hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị có nhiều tiến bộ, chất lượng tham gia xét xử của các Hội thẩm ngày được nâng cao. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án, các Hội thẩm được Chánh án phân công tham gia phiên tòa theo quy định của pháp luật một cách phù hợp với công việc lĩnh vực công tác đối với nội dung vụ án, đa số các Hội thẩm đều được tham gia xét xử. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo luật định, các Hội thẩm đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, đề cao trách nhiệm, cùng với Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án nên đã ra những phán quyết đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý; chất lượng xét xử của Tòa án có sự đóng góp lớn của Hội thẩm nhân dân. Tòa án tỉnh đã tổ chức hai đợt tập huấn cho Hội thẩm nhân dân.

IV. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ:

Công tác lãnh đạo, quản lý được tăng cường và tiếp tục cải tiến phong cách, lề lối làm việc; thường xuyên quán triệt, giáo dục phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác thực tiễn cho công chức, người lao động trong đơn vị; xây dựng và phát huy tốt đoàn kết, nội bộ một lòng vì công việc chung phân công bố trí công việc hợp lý theo từng chức danh cán bộ trong đơn vị. Tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trên các phương diện; thực hiện tốt giờ giấc kỷ luật lao động, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, của địa phương và các quy chế, quy định của đơn vị đề ra; duy trì việc sinh hoạt, giao ban định kỳ hàng tuần; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 6 tháng, đơn vị có thay đổi về nhân sự theo sự điều động công tác của lãnh đạo ngành, đồng chí Mai Thị Thu Hà – Phó Bí thư chi bộ, Thẩm phán, Phó Chánh án của đơn vị chuyển đến công tác tại Tòa án huyện Đakrong, đồng chí Nguyễn Phương Tiến – Thẩm phán, Phó Chánh án về nhận công tác tại Tòa án thị xã Quảng Trị từ ngày 01/6/2022.

B- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CÒN LẠI:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán, người lãnh đạo, quản lý của đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tìm biện pháp, giải pháp thích hợp để đẩy nhanh tiến độ các loại án đã thụ lý, phấn đấu giải quyết các loại án đạt tỷ lệ 100%; đối với án hình sự, đưa ra xét xử nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các vụ án hình sự. Kiên quyết không để xảy ra xét xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Giải quyết các tranh chấp, giải quyết đúng đường lối chính sách, pháp luật các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động, hành chính. Quá trình giải quyết chú trọng ý phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để giải quyết đúng đường lối, chính sách pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Đẩy mạnh công tác hoà giải giúp cho các bên đương sự tự nguyện thoả thuận nhằm góp phần làm giảm bớt mâu thuẫn, củng cố đoàn kết trong nhân dân. Phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt trên 35%. Đối với công tác thi hành án hình sự phải đưa ra thi hành 100% bản án, quyết định hình sự có hiệu lực pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Viện kiểm sát, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan đảm bảo các bản án hình sự có hiệu lực được thi hành nghiêm chỉnh trên thực tế; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có).

Vậy, chúng tôi báo cáo để các đồng chí lãnh đạo và đại biểu Hội đồng nhân dân biết, theo dõi, giám sát chung./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo ngành và địa phương (để b/cáo);
- Các ĐB HĐND thị xã khóa VII (để giám sát);
- Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa VII (để giám sát);
- Lưu VT.


CHÁNH ÁN
Phan Thị Hạnh